

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động Việt Nam
vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ công văn số 02/ECO-2024 ngày 09/10/2024 của Công Ty TNHH ECO về việc đăng ký tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài;

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:

I. Vị trí công việc: Lao động kỹ thuật.

Chức danh công việc: Quản lý nhà hàng.

Số lượng: 01 (người).

Mô tả công việc: Quản lý nhà hàng đòi hỏi phải có kinh nghiệm về nhà hàng, buồng phòng, dịch vụ du lịch nhằm hiểu được tâm lý và thị hiếu của khách hàng. Ngoài am hiểu về ẩm thực, cung cách dịch vụ và hướng dẫn phục vụ thức ăn cho khách tại phòng đòi hỏi sự khéo léo, tế nhị và hết sức tinh tế. Do đó, công việc mà một quản lý nhà hàng cần phải làm đó là:

Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ được ban hành;

Định kỳ phối hợp với bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động cho nhà hàng (tháng, quý, năm);

Phối hợp với bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch Marketing – Truyền thông cho nhà hàng và tổ chức thực hiện khi kế hoạch đã được duyệt;

Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt, đảm bảo các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận;

Hàng ngày nhận báo cáo thu - chi từ các bộ phận và theo dõi, giám sát các báo cáo đó;

Tổ chức, giám sát việc đào tạo nhân viên mới – bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên tiềm năng, phân công công việc, đánh giá kết quả công việc theo định kỳ;

Phối hợp với bếp trưởng lên thực đơn mới, thiết kế thực đơn theo chủ đề các dịp lễ trong năm để đáp ứng yêu cầu của thực khách;

Đảm bảo các vấn đề về an ninh, an toàn trong nhà hàng;

Tham gia đầy đủ các cuộc họp với Giám đốc, Ban quản lý Khách sạn – Nhà hàng khi được yêu cầu;

Phối hợp với bộ phận buồng phòng để trang trí, thiết lập quầy bar, nơi ăn uống phù hợp với tâm lý khách hàng; hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu ăn uống tại Phòng.

Yêu cầu trình độ: được đào tạo chuyên ngành du lịch ít nhất 01 năm.

Yêu cầu kinh nghiệm: làm việc ít nhất 03 năm trong ngành du lịch, trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn quốc tế.

Yêu cầu khác:

Công ty cần những lao động là những người am hiểu tâm lý khách du lịch nước ngoài, am hiểu ẩm thực khách quốc tế;

Khả năng giao tiếp ngoại ngữ lưu loát, giao dịch thông thạo với đối tác quốc tế, cùng với việc phục vụ các khách du lịch cư trú tại resort chủ yếu là người nước ngoài;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, áp lực cao, thông thạo ngoại ngữ, biết làm báo cáo bằng ngoại ngữ chuyên ngành nhà hàng và báo cáo trực tiếp cho Chủ đầu tư là người nước ngoài.

Mức lương: 20.000.000 VND.

Thời gian làm việc: từ ngày 26/10/2024 đến ngày 25/10/2026.

Địa điểm làm việc: 24 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

II. Thời hạn đăng tuyển: Từ ngày 10/10/2024 đến ngày 25/10/2024.

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận. Địa chỉ: Số 02 Phạm Tuấn Tài, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Số điện thoại: 0252.3817120./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động - TB&XH (b/c);
- Ban Giám đốc Trung tâm;
- Phòng LĐ - TB&XH các huyện, thị xã, thành phố (p/h);
- Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố (p/h);
- Công Ty TNHH ECO (để biết);
- Lưu: VT, TVVLDN (Hải).

GIÁM ĐỐC

Trần Hà Nghĩa Thông